

(สำเนา)

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

สมัยประชุมวิสามัญที่ 1/2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายจักรภัทร ประสพสงค์	สมาชิก สท.เขต 1	จักรภัทร ประสพสงค์	
2	นายทวิช สุวรรณทামী	ประธานสภาฯ	ทวิช สุวรรณทামী	
3	นางชริวรรณ คำแก้ว	สมาชิก สท.เขต 1	ชริวรรณ คำแก้ว	
4	นายเกรียงไกร แสงเพชร	สมาชิก สท.เขต 1	เกรียงไกร แสงเพชร	
5	สิบเอกสมควร บุญยະศิลป์	สมาชิก สท.เขต 2	สมควร บุญยະศิลป์	
6	นางสมศรี มงคลคลี	รองประธานสภาฯ	สมศรี มงคลคลี	
7	นางรุจิเรข สายบุญเลิศ	สมาชิก สท.เขต 2	รุจิเรข สายบุญเลิศ	
8	นายบุญธรรม จันท๊ะคำ	สมาชิก สท.เขต 2	บุญธรรม จันท๊ะคำ	
9	นางพรณี จันทิมา	สมาชิก สท.เขต 2	พรณี จันทิมา	

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายอำเภอ โนราช	นายกเทศมนตรีฯ	อำเภอ โนราช	
2	นายจันท์ กันทะสมบัติ	รองนายกเทศมนตรีฯ	จันท์ กันทะสมบัติ	
3	นายปฐมรัตน์ จีรัง	รองนายกเทศมนตรีฯ	ปฐมรัตน์ จีรัง	
4	นายมานะ คูหา	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	มานะ คูหา	
5	นายช่วย โปธิ	ที่ปรึกษานายกฯ	ช่วย โปธิ	
6	ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน	เลขานุการสภาฯ	จอมชัย ทิพย์กมลเสน	
7	นายสนิท หอมนาน	หัวหน้าอุทยานภูชี้ฟ้า	สนิท หอมนาน	
8	นายกรินทร์ อโนราช	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ	กรินทร์ อโนราช	
9	นางอำไพ วันดี	ผู้ติดตามตัวแทนบริษัทฯ	อำไพ วันดี	
10	พ.ท.ณัฐวรรณ พุ่มพวง	ตัวแทนบริษัทสิงห์ทอง อินเตอร์ เทรด จำกัดฯ	ณัฐวรรณ พุ่มพวง	
11	นางสาวกชพร หลีกคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กชพร หลีกคำ	
12	นายจิราณวัฒน์ เสี่ยงตั้ง	นิติกร	จิราณวัฒน์ เสี่ยงตั้ง	
13	นางรัชฎารักษ์ เนตรนันทชัย	นักจัดการงานทั่วไป	รัชฎารักษ์ เนตรนันทชัย	

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

นายทวิช สุวรรณทำมี

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

- ตามที่เทศบาลตำบลยางฮ่อม มีข้อราชการจำเป็นเร่งด่วนที่แจ้งขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม สมัยประชุมวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้พิจารณาเรียกประชุมวิสามัญ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตคูตทรายในแม่น้ำ พิจารณาการสำรวจพื้นที่ป่าเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ และพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ทั้งนี้ นายอำเภอขุนตาล ได้พิจารณากำหนดเรียก ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน จึงพิจารณากำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

-รับทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

นายทวิช สุวรรณทำมี

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบรับรองประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ก่อนมีการลงมติ

-ตรวจนับสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อมครบองค์ประชุม

-มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 9 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง/งดออกเสียง - เสียง)

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสนา

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระตุ่ถาม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ที่เสนอใหม่

นายทวิช สุวรรณทำมี

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

5.1 เรื่อง การพิจารณาการขออนุญาตคูตทรายในแม่น้ำ

-บริษัทสิงห์ทอง อินเตอร์เทรค จำกัด ได้ยื่นคำขออนุญาตทรายในแม่น้ำอิงในพื้นที่ของตำบลยางฮ่อม ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ บริษัทฯ จึงขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม เพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานที่ดิน

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อไป

นางสมศรี มงคลคลี  
รองประธานสภาฯ

-ขอสอบถามว่าการขออนุญาตดูทรายในแม่น้ำอิงในพื้นที่ของตำบลยางฮอม  
ดูตามเอกสารที่เสนอมาตอนนี้เห็นว่ามีการประชุมประชาคมขอความ  
เห็นชอบจากบ้านชมภูใต้ หมู่ที่ 18 มีมติให้ดูทรายแล้ว แต่มีข้อสงสัยว่าการ  
บันทึกประชุมนี้อาจมีรายชื่อและรูปภาพ ของผู้เข้าร่วมประชุมส่งมาด้วยหรือไม่  
ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผู้ใหญ่บ้านกับผู้ประกอบการเซ็นรับรองสำเนาบันทึก  
การประชุมด้วย คืออยากให้มีความละเอียดมากกว่านี้ เนื่องจากเกรงว่าหาก  
ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ แล้วจะมีปัญหาภายหลังได้

นายเกรียงไกร แสงเพ็ชร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

-และหากกรณีมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์เช่น วัด โรงเรียน เป็นต้น ภายใน  
เขตตำบลยางฮอม ชุมชนมีความประสงค์ต้องการทรายที่จะขอให้  
ผู้ประกอบการพิจารณาสนับสนุน สักเที่ยวสองเที่ยวได้หรือไม่ เทศบาลจะขอ  
บันทึกข้อความไว้ในวาระการประชุมเพื่อเป็นหลักฐานด้วย

นายบุญธรรม จันตะคำ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

-เห็นด้วยตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้กล่าวไป หากสภาฯ เห็นชอบไปแล้ว  
เกรงจะมีปัญหา หากที่ดินข้างเคียงได้รับผลกระทบอาจจะมีปัญหาอยากให้มี  
การตรวจสอบรายละเอียด ให้มีความชัดเจน เช่นรายชื่อ,รูปภาพผู้เข้าร่วม  
ประชุม และหากชุมชนที่มีที่สาธารณประโยชน์ขาดแคลนหรือมีความ  
ต้องการทราย ทางผู้ประกอบการจะสามารถให้การสนับสนุนได้หรือไม่

-กรณีกิจการดูทรายที่ทำทรายบ้านชมภูได้มีผู้ดำเนินการมาเป็นระยะ  
เวลานานและหลายรายแล้ว ทำให้ผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ตำบลยางฮอมได้รับ  
ผลประโยชน์ แต่ก็มีผลกระทบความเสียหายตามมาเนื่องจากเมื่อก่อน  
ผู้ประกอบการรายเก่า ได้เคยทำกิจการดูทรายนอกแนวเขตที่กำหนด  
ทำให้เจ้าของที่ดินพื้นที่บ้านยางฮอม ได้รับผลกระทบ เนื่องจากกระแสน้ำ  
เปลี่ยนทิศจึงขอให้ทางเทศบาลฯ ควบคุมดูแลในส่วนนี้ด้วย

นายทวี สุวรรณทামী  
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

-ขอชี้แจงเอกสารที่ทางผู้ประกอบการดูทรายได้จัดส่งมาเพื่อขออนุญาต  
ดูทรายในแม่น้ำนั้นครบถ้วน ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ทักท้วงเกี่ยวกับ  
เอกสารแล้ว เพียงแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เห็นว่าเอกสารมีจำนวนมาก จึงสำเนา  
เอกสารบางส่วนแจกผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอชี้แจงให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน

พ.ท.ณัฐวรรณ พุ่มพวง  
ตัวแทนบริษัทสิงห์ทอง อินเตอร์เทรด  
จำกัด

-ขอชี้แจงกรณีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลยางฮอม  
หากมีการขอรับสนับสนุน ผู้ประกอบการยินดีให้การสนับสนุนหากไม่เป็น  
จำนวนที่มากเกินไป

-ในส่วนของการปรับปรุงพื้นที่หรือเส้นทางกรณีสะพานจะดำเนินการ  
ซ่อมแซมโดยนำทรายไปถมบริเวณคอสะพานทั้งสองด้าน และกรณีของถนน  
จะดำเนินการปรับปรุงถนนให้มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย  
และจะรดน้ำถนนตามความเหมาะสมเพื่อลดปัญหาฝุ่น

นายอำพน อโนราช  
นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม

-ขอเพิ่มเติมเรื่องการขออนุญาตดูทรายในแม่น้ำอิง โดยที่จากการขนส่ง  
ทรายในเขตพื้นที่ตำบลยางฮอมอยู่ติดกับแม่น้ำอิง และมีผู้ประกอบการดู  
ทรายในแม่น้ำอยู่หลายจุด ดังนั้น การขออนุญาตดูทรายในแม่น้ำจะมี  
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในควบคุม แต่เป็นห่วงในเรื่องถนนในพื้นที่  
การเกษตร ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกันกับที่ผู้ประกอบการใช้ในการขนส่งทราย  
ออกนอกพื้นที่ดำเนินการอาจทำให้ถนนทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อได้

ประกอบกับในเส้นทางดังกล่าวจะมีสะพานเชื่อมถนนการเกษตร  
ซึ่งมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการรับน้ำหนักของรถบรรทุก ขอให้สมาชิก  
สภาเทศบาล และผู้ประกอบการได้พิจารณาด้วย

-ในส่วนกระบวนการพิจารณาอนุญาตหากมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ไปแล้วจะเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการที่ดินระดับจังหวัด ที่จะต้อง  
เข้ามาดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตตามขั้นตอนต่อไป

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมสภาเทศบาล  
ตำบลยางฮ่อมก่อนมีการลงมติ

ตรวจนับสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

ครบองค์ประชุม

-มีมติเห็นชอบการขออนุญาตคูตทรายในแม่น้ำ

-ของบริษัทสิงห์ทอง อินเตอร์เทรค จำกัด ที่ได้ยื่นคำขอดูตทรายในแม่น้ำอิง  
ในพื้นที่ของตำบลยางฮ่อม ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 9 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง

**5.2 เรื่อง พิจารณาการสำรวจพื้นที่ป่าเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศ  
ให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า**

-อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกำหนด  
เป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ในท้องที่ตำบลยางฮ่อม จำนวน 10,686.62 ไร่  
จึงขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อไป  
(หนังสืออุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ที่ ทส 0925.539/150 ลงวันที่ 4 เมษายน  
2562 เรื่อง การสำรวจพื้นที่ป่าเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศให้  
เป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า)

-ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการชี้แจง

-รัฐบาลได้มีนโยบายจะเพิ่มพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้กว้างขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่  
แหล่งต้นน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เวียงแก่น  
อ.เชียงของ อ.เทิง และ อ.ขุนตาล ซึ่งเดิมมีพื้นที่ 2,500 ไร่ จะเพิ่มในส่วน  
ของดอยยาวและดอยผาหม่น อยู่ในพื้นที่ของ อ.ขุนตาล และเคยได้มีการ  
ประชุมกำหนดแนวเขตพร้อมทั้งเดินสำรวจเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมีชี้แจง  
และปรับแก้แนวเขตให้ถูกต้องครอบคลุมจำนวน 11 หมู่บ้าน ได้พื้นที่  
จำนวน 10,686.62 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ทับซ้อนกับพื้นที่ทำกินของหมู่บ้าน

-สอบถามการสำรวจพื้นที่ป่าเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศให้เป็น  
อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า หากมีการสำรวจและผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาล  
ตำบลยางฮ่อมแล้ว สามารถประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้าได้เลยหรือไม่

-ชี้แจงกระบวนการพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศให้เป็น  
อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ยังมีอีกหลายขั้นตอน เช่น การสำรวจพื้นที่  
การชี้แจงแนวเขต การขอความเห็นชอบจากสภาขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น การเสนอความเห็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัด การนำความเห็นของ  
จังหวัดเสนอให้กรมพิจารณาเพื่อเสนอต่อรัฐสภา เป็นต้น

นายทวิช สุวรรณท่ามี  
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม  
มติที่ประชุม

นายทวิช สุวรรณท่ามี  
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

นายสนิท หอมนาน  
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า

นางสมศรี มงคลคลี  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ เขต 2

นายสนิท หอมนาน  
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า

นางสมศรี มงคลคลี  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ เขต 2

-เป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลมีกฎหมายรองรับและดูแลผืนป่า แต่ในความเห็นส่วนตัว  
เกรงว่าป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวบ้านมานาน การเข้าไปหาประโยชน์ เช่น  
เก็บเห็ด หาหน่อไม้จะทำได้ จึงขอทราบรายละเอียดของกฎหมายที่  
เกี่ยวข้องกับอุทยานแห่งชาติ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า

-ได้มีการแก้ไขกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.การหาของป่า กำหนดค่านियามกรณีของ  
ที่เป็นทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว  
จะมีการกำหนดโซนหาของป่า เพื่อการยังชีพไม่ใช่เพื่อการค้า

นายเกรียงไกร แสงเพ็ชร  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ เขต 1

-จากที่เราเคยได้ขึ้นไปสำรวจเพื่อทราบแนวเขตเมื่อปี 2561 อยากรู้อะไร  
แนวเขตดังกล่าวเริ่มจากจุดใด ถึงจุดใด

นายสนิท หอมนาน  
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า

-ได้มีการปรับแก้แนวเขตป่าชุมชนกับป่าต้นน้ำ ในที่ประชุมเทศบาลตำบล  
อย่างฮอมร่วมกันกับนายกฯ และกำนันตำบลอย่างฮอม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายทวิช สุวรรณท่ามี  
ประธานสภาเทศบาลตำบลอย่างฮอม

-ขออนุญาตเรียนถามว่าหากมีการประกาศเป็นอุทยานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
พื้นที่นอกเหนือจากอุทยานจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปอย่างไร โดยเฉพาะ  
พื้นที่ฝั่งถนนของตำบลอย่างฮอม มักจะมีการเรียกร้องเอกสารสิทธิในเรื่อง  
ที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

นายสนิท หอมนาน  
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า

-กรมอุทยานจะมีหน้าที่ดูแลป่าอนุรักษ์ ส่วนกรมป่าไม้จะดูแลป่าสงวน  
ซึ่งกรณีตามข้อซักถามจะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

นายอำเภอ โอะโนราช  
นายกเทศมนตรีตำบลอย่างฮอม

-ขอเรียนถามว่าจะมีการกันเขตพื้นที่หมู่บ้านพญาพิภักดิ์ไว้อย่างไรบ้าง  
เนื่องจากเป็นพื้นที่ของภูเขา

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า

-ฤดูแล้งของทุกปีจะมีการห้ามเผา จุดไฟในเขตป่าเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้  
มีการจุดไฟกันเยอะมาก และได้มีคำสั่งจากอำเภอให้องค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดับไฟป่า จึงอยากให้เจ้าหน้าที่  
ป่าไม้หรืออุทยานที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ใช้มาตรการที่ได้เด็ดขาดด้วย

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสณ  
ปลัดเทศบาลตำบลอย่างฮอม

-ในกรณีพื้นที่เขตบ้านพญาพิภักดิ์เป็นเขตยกเว้นเนื่องจากไม่มีพื้นที่ป่า  
จะไม่ผนวกเอามาเป็นเขตอุทยาน

-กรณีเรื่องไฟป่าเป็นความรับผิดชอบของป่าไม้ สำหรับป่าสงวนอยู่ในความ  
รับผิดชอบของกรมป่าไม้

-อยากจะสอบถามบ้านพญาพิภักดิ์เป็นพื้นที่พิเศษ ซึ่งประชาชนไม่เห็นด้วย  
กับเรื่องอุทยาน มีการกันแนวเขตไว้อย่างไร

-พื้นที่ใกล้บ้านพญาพิภักดิ์ ก็เป็นเขตวนอุทยานพญาพิภักดิ์ อยากรู้อะไร  
ขอบเขตจุดไหนถึงบริเวณไหน เพราะมักจะมีการถกเถียงเรื่องที่ดินทำกิน  
พื้นที่ซึ่งแยกเป็นวนอุทยานกับอุทยานจะแบ่งกันอย่างไร หรือเป็นการใช้  
กฎหมายคนละฉบับและมีความแตกต่างกันอย่างไร

-ขออนุญาตเสริมเรื่องไฟป่า โดยท้องถิ่นจะมีหน้าที่อบรมให้ความรู้  
อาสาสมัคร และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดับไฟป่า แต่คนที่ทำหน้าที่ดับ  
ไฟป่าคือ ประชาชนกับผู้นำหมู่บ้าน โดยอำเภอแจ้งให้สนับสนุนอาหาร  
น้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิก  
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ จึงต้องหาแนวทางในการปฏิบัติเอง ซึ่งทำให้ท้องถิ่น  
ประสบปัญหาในการบริหารจัดการ จึงอยากให้ส่วนราชการมีการปรับการ  
ถ่ายโอนภารกิจให้ครอบคลุมกว่านี้

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า	-กรณีเขตนวนอุทยานพญาพิภักดิ์จะอยู่ในเขตป่าสงวน ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ว่า จุดไหนควรเป็นนวนอุทยาน และจุดไหนควรเป็นอุทยาน ถ้าเป็นป่าสมบูรณ์ จะเป็นอุทยาน
นายทวิช สุวรรณท่ามี ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม	-มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบบงค์ประชุมสภาเทศบาล ตำบลยางฮอมก่อนมีการลงมติ
ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮอม <b>มติที่ประชุม</b>	-ตรวจสอบสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม ครอบงำประชุม -มีมติเห็นชอบการสำรวจพื้นที่ป่าเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ในท้องที่ตำบลยางฮอม จำนวน 10,686.62 ไร่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (เห็นชอบ 7 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง /งดออกเสียง 2 เสียง
นายทวิช สุวรรณท่ามี ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม	<b>5.3 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่</b> -ขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จำนวน 140,000 บาท -ไปตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง งบประมาณ 140,000 บาท
นายทวิช สุวรรณท่ามี ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม	-มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบบงค์ประชุมสภาเทศบาล ตำบลยางฮอมก่อนมีการลงมติ
ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮอม <b>มติที่ประชุม</b>	-ตรวจสอบสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม ครอบงำประชุม -มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จากแผนงานเคหะและ ชุมชน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า ออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จำนวน 140,000 บาท -ไปตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อม ติดตั้ง งบประมาณ 140,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 9 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง / งดออกเสียง - เสียง

นายทวิช สุวรรณทามี  
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

**5.4 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่**

-ขอโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน  
หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ  
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี จำนวน 30,000 บาท

-ขอโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน  
หมวดค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ  
การศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้  
จำนวน 10,000 บาท

-ขอโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 10,000 บาท

-ขอโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
จำนวน 10,000 บาท

-ขอโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (2) ค่าซ่อมบำรุงรักษา  
ยานพาหนะ (2.1) ซ่อมปกติ จำนวน 10,000 บาท

-ขอโอนจากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
งบดำเนินงานหมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  
(1) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
จำนวน 10,000 บาท (2) ค่าซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ (2.2) ซ่อมกลาง  
จำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

-ขอโอนจากแผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบดำเนินงานหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ  
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
ราชการ จำนวน 10,000 บาท

-ขอโอนจากแผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รายจ่าย  
เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  
จำนวน 10,000 บาท

**รายการที่ขอโอนจำนวน 8 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท**

-ไปตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมไหล่ทาง หมู่ที่ 20  
(สายทุ่งมอญ) โดยเทศบาลจัดตัดทับโพรงใต้ถนน ขนาดกว้าง 0.80 ม.  
ลึก 0.80 ม. ยาวรวม 56.50 ม. งบประมาณ 110,000 บาท

นายทวิช สุวรรณท่ามี  
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อมก่อนมีการลงมติ

นางสมศรี มงคลคลี  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ เขต 2

-สอบถามรายการทั้ง 8 รายการที่จะขอโอน รวมจำนวนเงิน 110,000 บาท อยากรายละเอียด ว่าถนนสายทุ่งมอญเป็นถนนของหมู่บ้านไหน และมีในแผนฯ หรือไม่ ไม่มีรายละเอียดต้องบอกว่า ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ... หน้า... ลำดับที่ ... ขอให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจง และให้ท่านนายกได้ชี้แจงแถลงด้วย

นายอำเภอ โอะโนราช  
นายกเทศมนตรีตำบลยางฮ่อม

-เมื่อมีการประชุมแผนฯ ครั้งก่อน หมู่บ้านห้วยหลวงเหนือ หมู่ที่ 20 มีความประสงค์จะเปลี่ยนโครงการเป็นถนนสายทุ่งมอญ แต่ไม่สามารถทำได้ ก็เลยทำให้อยู่ในห้วงปรับแผนฯ ถนนสายนี้มีความเสียหายมาก คือน้ำเซาะ ซึ่งถือเป็นความเสียหายเร่งด่วน จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขให้ประชาชน โดยด่วน

นายมานะ คูหา  
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-ถนนสายทุ่งมอญเป็นถนนพื้นที่ทางการเกษตร เชื่อมปากทางบ้านชมภู และจะมีหมู่บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 5,20 และบ้านห้วยหลวงใต้ หมู่ที่ 6 ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันรวม 3 หมู่บ้าน ซึ่งได้รับผลกระทบน้ำเซาะ รกขนาดใหญ่ไม่สามารถวิ่งผ่านได้หากปีนี้ไม่ได้รับการแก้ไข จะต้องปิดถนนไม่ให้สัญจร สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรได้

นางสาวกชพร หลีกคำ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-ถนนสายทุ่งมอญเป็นถนนของหมู่บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 20 ทางหมู่บ้าน ได้ขอความช่วยเหลือมาก็ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน ซึ่งได้นำเข้าบรรจุในแผนฯ อยู่ในหน้าที่ 24 ลำดับที่ 62

นายทวิช สุวรรณท่ามี  
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อมก่อนมีการลงมติ

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม  
**มติที่ประชุม**

-ตรวจนับสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ครบองค์ประชุม

-มีมติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยโอน

-จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี จำนวน 30,000 บาท

-จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ จำนวน 10,000 บาท

-จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (1) ค่ารับรองในการต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 10,000 บาท

-จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
จำนวน 10,000 บาท

-จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (2) ค่าซ่อมบำรุงรักษา  
ยานพาหนะ (2.1) ซ่อมปกติ จำนวน 10,000 บาท

-จากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
งบดำเนินงานหมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  
(1) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
จำนวน 10,000 บาท (2) ค่าซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ (2.1) ซ่อมปกติ  
จำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

-จากแผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบดำเนินงานหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ  
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
ราชการ จำนวน 10,000 บาท

-จากแผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รายจ่ายเพื่อ  
ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จำนวน 10,000 บาท  
**รายการที่ขอโอนจำนวน 8 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท**

-ไปตั้งจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าที่  
ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภทบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมไหล่ทาง หมู่ที่ 20 (สายทุ่งมอญ)  
โดยเทศบาลตำบลห้วยโป่งใต้ถนน ขนาดกว้าง 0.80 ม. ลึก 0.80 ม.

ยาวรวม 56.50 ม. งบประมาณ 110,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 9 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง

นายทวีข สุวรรณทামী

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

### **5.5 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่**

-ขอโอนจากแผนงานงบกลาง ประเภทเงินช่วยเหลือ เพื่อจ่ายเป็นเงิน  
ช่วยเหลือค่าทำศพของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ  
และพนักงานจ้าง จำนวน 32,700 บาท

-ไปตั้งจ่ายแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า  
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย  
โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ราคาเครื่องละ  
32,700 บาท รายละเอียดดังนี้

1.เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่ออุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก  
คอมพิวเตอร์และวีดีโอ

2.ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP

นายทวิช สุวรรณทำมี  
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม  
มติที่ประชุม

- 3.ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
  - 4.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
- มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อมก่อนมีการลงมติ
- ตรวจนับสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อมครบองค์ประชุม
- มีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยโอนจากแผนงานงบกลาง ประเภทเงินช่วยเหลือ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างจำนวน 32,700 บาท
- ไปตั้งจ่ายแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ราคาเครื่องละ 32,700 บาท รายละเอียดดังนี้

- 1.เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่ออุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
- 2.ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP

- 3.ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
  - 4.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
- ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 9 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง /งดออกเสียง - เสียง

นายทวิช สุวรรณทำมี  
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

#### 5.6 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 69 โครงการ เป็นเงิน 9,300,000 บาท

- รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- พื้นที่ดำเนินการในเทศบาลตำบลยางฮ่อม ตามแนวการแบ่งพื้นที่เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขตที่ 1**
- 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม. จำนวนเงิน 83,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 5 ลำดับที่ 1
  - 2.โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง (หลังตลาด) หมู่ที่ 1 ขนาดสูง 2.00 ม. ยาว 21 ม. จำนวนเงิน 217,000 บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 5 ลำดับที่ 2

3.โครงการปรับปรุงถนนและทางระบายน้ำ สายบวกยาย หมู่ที่ 1

จุดที่ 1 วางท่อ คสล. ศก. 0.80 ม. จำนวน 7 ท่อน

จุดที่ 2 วางท่อ คสล. ศก. 0.80 ม. จำนวน 7 ท่อน

จำนวนเงิน 38,000 บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม

(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 6 ลำดับที่ 4

4.โครงการปรับปรุงถนนและทางระบายน้ำ สายสันป่าสัก หมู่ที่ 1

วางท่อ คสล. ศก. 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน จำนวนเงิน 21,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 6 ลำดับที่ 5

5.โครงการปรับปรุงถนนและทางระบายน้ำ สายป่าบงเชื่อมป่าแดง หมู่ที่ 1

วางท่อ คสล. ศก. 0.40 ม. จำนวน 4 ท่อน จำนวนเงิน 4,000 บาท

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม

(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 6 ลำดับที่ 6

6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด (ซอย 1)

หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 56 ม.

จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 7 ลำดับที่ 10

7.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (ชนิดช่องทางเดียว) ห้วยดินขาว หมู่ที่ 2

ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 8.00 ม. จำนวนเงิน 200,000 บาท

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 50 ลำดับที่ 1

8.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยหน้าวัด หมู่ที่ 2

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 63 ม. หนา 0.15 ม. จำนวนเงิน 100,000 บาท

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 7 ลำดับที่ 11

9.โครงการวางท่อส่งน้ำดิบเข้าถังร่วม 8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2

ช่วงที่ 1 วางท่อ PVC ศก. 4 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะวางท่อ 300 ม.

ช่วงที่ 2 วางท่อ PVC ศก. 3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะวางท่อ 1,600 ม.

จำนวนเงิน 500,000 บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 8 ลำดับที่ 12

- 10.โครงการวางท่อระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 2  
วางท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะวางท่อ 200 ม.  
จำนวนเงิน 34,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 8 ลำดับที่ 13
- 11.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ 3  
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. จำนวนเงิน 253,000 บาท  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 8 ลำดับที่ 15
- 12.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หลังวัด หมู่ที่ 3  
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 23 ม. หน้า 0.15 ม. จำนวนเงิน 47,000 บาท  
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 9 ลำดับที่ 16
- 13.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด (ซอยหน้าวัด)  
หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 48 ม.  
จำนวนเงิน 90,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 9 ลำดับที่ 18
- 14.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ชนิดไม่มีฝาปิด  
(ซอยหมอบุญ) หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.  
ยาว 60 ม. จำนวนเงิน 92,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 9 ลำดับที่ 19
- 15.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (ซอยอ้อยแก้ว) หมู่ที่ 4  
จุดที่ 1 มีฝาปิด กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 25 ม.  
จุดที่ 2 ไม่มีฝาปิด กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 51 ม.  
จำนวนเงิน 118,000 บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่  
เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 10 ลำดับที่ 20
- 16.โครงการปรับปรุงถนนและทางระบายน้ำ (บริเวณนาลุงแฝง)  
หมู่ที่ 4 วางท่อ คสล. ศก. 1.00 ม. จำนวน 14 ท่อน  
จำนวนเงิน 40,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 10 ลำดับที่ 22

17.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.พร้อมระบบส่งน้ำประปา หมู่ที่ 5  
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. จำนวนเงิน 300,000 บาท  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 10 ลำดับที่ 23

18.โครงการวางท่อระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 5

วางท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะวางท่อ 350 ม.

จำนวนเงิน 42,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 11 ลำดับที่ 26

19.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานโชคดี หมู่ที่ 6

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 142 ม. หนา 0.15 ม. จำนวนเงิน 300,000 บาท  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 28 ลำดับที่ 28

20.โครงการวางท่อระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 6

วางท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะวางท่อ 300 ม.

จำนวนเงิน 36,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 12 ลำดับที่ 29

21.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ชนิดไม่มีฝาปิด

(ซอยน้ำตกแดนดง) หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 1.20 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 90 ม.  
จำนวนเงิน 300,000 บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่  
เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 16 ลำดับที่ 50

22.โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน (ต่อจากอ่างเก็บน้ำ) หมู่ที่ 14

ท่อ PVC. ศก.2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะวางท่อทั้งหมด 1,913 ม.

จำนวนเงิน 224,000 บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่  
เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 18 ลำดับที่ 61

23.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย ประปา) หมู่ที่ 14

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 36 ม. หนา 0.15 ม. จำนวนเงิน 76,000 บาท  
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 18 ลำดับที่ 62

- 24.โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง (สายน้ำแพร์ เชื่อม งามเมือง) หมู่ที่ 14 ขนาดสูง 2.00 ม. ยาว 23 ม. จำนวนเงิน 150,000 บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 18 ลำดับที่ 64
- 25.โครงการปรับปรุงลาน คสล. อเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 ขนาดพื้นที่เทศบาลนคร 820 ตารางเมตร หนา 0.10 ม. จำนวนเงิน 286,000 บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 20 ลำดับที่ 73
- 26.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (ชนิดมีฝาปิด) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 16 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 18 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศก. 0.40 ม. จำนวน 5 ท่อน จำนวนเงิน 35,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 20 ลำดับที่ 72
- 27.โครงการวางท่อระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 16 วางท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะวางท่อ 300 ม. จำนวนเงิน 36,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 19 ลำดับที่ 71
- 28.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด (ชอย 2 ฝั่งขวา) หมู่ที่ 19 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 95 ม. จำนวนเงิน 185,000 บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 54 ลำดับที่ 10
- 29.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (ชอย 2 ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 19 ระยะวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก รวม 100 ม. จำนวนเงิน 150,000 บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 23 ลำดับที่ 87
- 30.โครงการปรับปรุงถนนบริเวณคอสะพาน (จุดบ้านอ้อยแก้ว ถายอด) หมู่ที่ 19 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 11.50 ม. หนา 0.15 ม. จำนวนเงิน 21,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 23 ลำดับที่ 89

- 31.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด (ชอย 3)  
หมู่ที่ 20 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 162 ม. จำนวนเงิน  
300,000 บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 23 ลำดับที่ 90
- 32.โครงการวางท่อระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 20  
วางท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะวางท่อ 350 ม.  
จำนวนเงิน 42,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม  
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 23 ลำดับที่ 91
- 33.โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ (เสริมฝาปิด) หมู่ที่ 21  
เสริมฝาปิด แบบตะแกรงเหล็ก ระยะทั้งหมด 150 ม.  
จำนวนเงิน 300,000 บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่  
เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม  
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 24 ลำดับที่ 93
- 34.โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง (ห้วยป่าแดง) หมู่ที่ 21  
ขนาดสูง 2.00 ม. ยาว 30 ม. จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมป้าย  
ประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 55 ลำดับที่ 12
- 35.โครงการวางท่อระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 21 วางท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว  
(ชั้น 8.5) ระยะวางท่อ 200 ม. จำนวนเงิน 25,000 บาท (ตามแบบแปลนที่  
เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 24 ลำดับที่ 95
- จำนวน 35 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,845,000 บาท**  
-มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
หากไม่มีจะพิจารณาในส่วนรายละเอียดพื้นที่ดำเนินการเขตที่ 2

#### พักรับประทานอาหารกลางวัน

#### **-รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พื้นที่ดำเนินการเขตที่ 2**

- 1.โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
ขนาดกว้าง 7.50 ม. ยาว 21.00 ม. จำนวนเงิน 300,000 บาท  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 12 ลำดับที่ 31

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 15

ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 168 ม. จำนวนเงิน 300,000 บาท  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 53 ลำดับที่ 8

3.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 18

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. จำนวนเงิน 170,000 บาท  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 22 ลำดับที่ 81

4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 18

ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 33.50 ม. จำนวนเงิน 130,000 บาท  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 22 ลำดับที่ 84

5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 17

ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 108 ม. จำนวนเงิน 193,000 บาท  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 20 ลำดับที่ 74

6.โครงการซ่อมแซมประปาภูเขา หมู่ที่ 17

ขนาดท่อ PVC. ศก. 2 นิ้ว ยาว 179 ม. จำนวนเงิน 20,000 บาท  
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 20 ลำดับที่ 75

7.โครงการขยายไหล่ทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17

ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 143.00 ม. หนา 0.15 ม. จำนวนเงิน 87,000 บาท  
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 20 ลำดับที่ 76

8.โครงการขยายไหล่ทางภายในหมู่บ้าน สาย 1 หมู่ที่ 9

ขนาดกว้างข้างละ 1.00 ม. ยาวข้างละ 270.00 ม. หนา 0.15 ม.

จำนวนเงิน 300,000 บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่  
เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 14 ลำดับที่ 41

9.โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำผ่านถนน คสล. สาย 1 หมู่ที่ 9

-จุดที่ 1 กว้าง 2.00 ม. ยาว 4.00 ม.

-จุดที่ 2 กว้าง 2.50 ม. ยาว 5.50 ม.

จำนวนเงิน 160,000 บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 14 ลำดับที่ 42

10.โครงการขยายไหล่ทาง ซอย 8 หมู่ที่ 8

ขนาดกว้าง 0.70 ม. ยาว 36.50 ม. พร้อมรางระบายน้ำ

ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลีท 0.30 ม. ยาว 36.50 ม. จำนวนเงิน 115,000 บาท

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 13 ลำดับที่ 35

11.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ปากทาง ซอย 3 หมู่ที่ 8

ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลีท 0.30 ม. ยาว 68 ม. จำนวนเงิน 185,000 บาท

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 13 ลำดับที่ 36

12.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10

ขนาดท่อ PVC. ศก. 2 นิ้ว ระยะทาง 1,200 ม. จำนวนเงิน 135,000 บาท

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 15 ลำดับที่ 45

13.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 10

ขนาดกว้าง 2.30 ม. ยาว 7.00 ม. จำนวนเงิน 165,000 บาท

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 46 ลำดับที่ 46

14.โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปา หมู่ที่ 12

ขนาดท่อ PVC. ศก. 2 นิ้ว ระยะทาง 2,360 ม. จำนวนเงิน 300,000 บาท

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 16 ลำดับที่ 53

15.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13

ขนาดท่อ PVC. ศก. 2 นิ้ว ระยะทาง 1,500 ม. พร้อมเครื่องสูบ

น้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) จำนวนเงิน 300,000 บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 17 ลำดับที่ 60

- 16.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 15  
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 63.00 ม. หน้า 0.15 ม.จำนวนเงิน 100,000 บาท  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 19 ลำดับที่ 68
- 17.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านยางฮอม หมู่ที่ 8  
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. แบบมีทางเท้า จำนวนเงิน 400,000 บาท  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 13 ลำดับที่ 37
- 18.โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 6 (ข้างปั้ม) หมู่ที่ 7  
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม.  
จำนวนเงิน 249,000 บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่  
เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 12 ลำดับที่ 33
- 19.โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง ซอย 2 หมู่ที่ 7  
ขนาดสูง 2.20 ม. ยาว 17.00 ม. จำนวนเงิน 317,000 บาท พร้อมป้าย  
ประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 12 ลำดับที่ 30
- 20.โครงการปรับปรุงถนนและทางระบายน้ำ 2 จุด หมู่ที่ 17  
-จุดที่ 1 วางท่อ คสล. ศก. 0.40 ม. จำนวน 5 ท่อน พร้อมเทาดคอนกรีต  
ปากท่อ  
-จุดที่ 2 วางท่อ คสล. ศก. 1.00 ม. จำนวน 4 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.  
ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 1.20 ม. ลึก 1.20 ม. จำนวน 1 บ่อ  
จำนวนเงิน 40,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 21 ลำดับที่ 77
- 21.โครงการปรับปรุงไหล่ทาง ซอย 6 หมู่ที่ 18  
ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 27.00 ม. จำนวนเงิน 40 ,000 บาท (ตามแบบ  
แปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 22 ลำดับที่ 85
- 22.โครงการซ่อมแซมฝาย หมู่ที่ 18  
ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 9.50 ม. ลึก 1.00 ม. จำนวนเงิน 90,000 บาท  
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 22 ลำดับที่ 82

- 23.โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร สายลำห้วยโป่ง หมู่ที่ 12  
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 10.00 ม. จำนวนเงิน 3,000 บาท  
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 17 ลำดับที่ 57
- 24.โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสาย แจ้สอน หมู่ที่ 10  
วางท่อ คสล. ศก.0.40 ม. จำนวน 7 ท่อน พร้อมเทาดคอนกรีตปากท่อ  
จำนวนเงิน 15,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 15 ลำดับที่ 47
- 25.โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสาย ห้วยหมาไน หมู่ที่ 15  
วางท่อ คสล. ศก. 1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน พร้อมเทาดคอนกรีต  
ปากท่อ จำนวนเงิน 30,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 18 ลำดับที่ 66
- 26.โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายกลาง หมู่ที่ 15  
-จุดที่ 1 วางท่อ คสล. ศก.0.60 ม. จำนวน 5 ท่อน พร้อมเทาดคอนกรีต  
ปากท่อ  
-จุดที่ 2 วางท่อ คสล. ศก.0.60 ม. จำนวน 8 ท่อน พร้อมเทาดคอนกรีต  
ปากท่อ  
จำนวนเงิน 32,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 19 ลำดับที่ 67
- 27.โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสาย ห้วยหมาไน หมู่ที่ 8  
วางท่อ คสล. ศก.1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีต  
ปากท่อ จำนวนเงิน 30,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 13 ลำดับที่ 38
- 28.โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสาย ร่องเขา หมู่ที่ 8  
วางท่อ คสล. ศก. 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตปากท่อ  
จำนวนเงิน 28,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 14 ลำดับที่ 39
- 29.โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสาย ร่องหวาย หมู่ที่ 8  
วางท่อ คสล. ศก. 0.40 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตปากท่อ  
จำนวนเงิน 15,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 14 ลำดับที่ 40

30.โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสาย บวกฝั่ง หมู่ที่ 12  
วางท่อ คสล. ศก. 0.40 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมเทาดาดคอนกรีตปากท่อ  
จำนวนเงิน 15,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 16 ลำดับที่ 54

31.โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ห้วยลึก หมู่ที่ 12  
ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 8 ม. หนา 0.15 จำนวนเงิน 40,000 บาท  
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 17 ลำดับที่ 56

32.โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสาย สนามไก่ หมู่ที่ 12  
วางท่อ คสล.ศก. 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมเทาดาดคอนกรีต  
ปากท่อ จำนวนเงิน 20,000 บาท (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 17 ลำดับที่ 55

33.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 6 หมู่ที่ 17  
ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 42 ม. จำนวนเงิน 76,000 บาท  
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.2561-2564)  
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 21 ลำดับที่ 79

34.โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง (สายอ่างยางฮ่อม) หมู่ที่ 12  
ขนาดสูง 2.00 ม. ยาว 5.50 ม. จำนวนเงิน 55,000 บาท  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮ่อม  
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 17 ลำดับที่ 58

**-จำนวน 34 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,455,000 บาท**

นายวิษ สุวรรณท่ามี  
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมสภาเทศบาล  
ตำบลยางฮ่อมก่อนมีการลงมติ

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม  
มติที่ประชุม

-ตรวจสอบสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม  
ครบองค์ประชุม

-มีมติเห็นชอบพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการฯ  
จำนวน 69 โครงการ เป็นเงิน 9,300,000 บาท  
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 9 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง /  
งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่น ๆ

นายวิษ สุวรรณท่ามี  
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

-เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.2561-2564)  
(เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)

-ขอให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการชี้แจง

นางกชพร หลักคำ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-ตามที่ เทศบาลตำบลยางฮอม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 6 โดยผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 6 สำหรับใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ด้านงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

**มติที่ประชุม**

นายทวิช สุวรรณท่ามี  
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

-รับทราบ  
-เทศบาลตำบลยางฮอม มีกำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล ยางฮอม สมัยสามัญที่ 2/2562 ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2562  
-แจ้งการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีหลักฐานการชำระภาษีย้อนหลัง 3 ปี และอำนาจการพิจารณาของผู้ว่า ราชการจังหวัดในการพิจารณาตรวจสอบสมาชิกสภาท้องถิ่น  
-โครงการก่อสร้างต่างๆ ขอให้สมาชิกเทศบาลช่วยพิจารณาตรวจสอบ กำกับ และติดตามให้เป็นไปตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางฮอมกำหนด  
-ขอเป็นตัวแทนของบ้านห้วยสัก หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 15 กรณีที่ได้รับความ เสียหายจากเหตุวาตภัย จึงขอขอบคุณเทศบาลตำบลยางฮอมที่ได้ดำเนินการ แก้ไขและให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว  
-การดำเนินโครงการจ่ายขาดเงินสะสมขอให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน โดยเร็วเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
-ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส พระบรมราชาภิเษกกำหนดให้มีการใส่เสื้อเหลือง หรือโทนสีเหลืองตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม  
-หาหรือกรณีที่มีเหตุต้องดำเนินการซ่อมแซมเร่งด่วนแต่ไม่ปรากฏโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และไม่ใช่งานภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วน หรือมีความจำเป็นต้องดำเนินการทันทีจะดำเนินการอย่างไร  
-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม  
-เวลา 15.00 น

นางสมศรี มงคลคลี  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

นายบุญธรรม จันจ๊ะคำ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
นายอำโพน อะโนราช  
นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม

นายทวิช สุวรรณท่ามี  
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม  
ปิดประชุม

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน  
(จอมชัย ทิพย์กมลเสน)  
ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮอม  
ผู้บันทึกการประชุมสภา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น

หลักฐาน

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางชวิรรณ คำแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางสมศรี มงคลคดี)

(ลงชื่อ) ส.อ. ....กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(สมควร บุญยะศิลป์)